

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๓/ว ๑๗๑๗



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ ๑ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

ด้วยจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทาง และถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

๒. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้ดำเนินการให้สมพระเกียรติ และถูกต้องตามหลักงานพระราชพิธี เช่น การถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง การวางเครื่องทอมน้อยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น

๓. ขอให้ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ระมัดระวังกิริยาตลอดเวลาระหว่างร่วมพิธี โดยเฉพาะการถ่ายภาพในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และขอให้ถ่ายภาพด้วยกิริยาที่เหมาะสม

๔. การติดตั้งป้ายที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ และให้สมพระเกียรติ หากเกิดการชำรุด หรือไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการปรับปรุง และถ้ามีการนำป้ายที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ นั้นออก ขอให้พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดเก็บในสถานที่อันสมควร และสมพระเกียรติต่อไป

๕. ป้ายแสดงความไว้อาลัยที่มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือสถานที่อื่นๆ ขอให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กวดขันดูแล และห้ามปิดป้ายบดบังพระบรมฉายาลักษณ์ หากพบการกระทำดังกล่าว ขอให้แจ้งที่ทำการปกครองอำเภอในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

/๖. ป้ายแสดง...

๖. ป้ายแสดงความไว้อาลัยที่มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ห้ามมิให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถอดถอนป้ายแสดงความไว้อาลัยที่มีพระบรมฉายาลักษณ์โดยเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภัสสร มาลากาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๒ ๓๘๗

โทรสาร ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๔